



66 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
(1958 – 2024)

Thư Ngỏ

Kính gửi: Các thể hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh từng công tác, học tập tại Trường THCS Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trường THCS Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tiền thân là trường Kim Thông được thành lập từ năm 1958, đến nay đã trải qua chặng đường 66 năm xây dựng và phát triển. Chặng đường 66 năm qua, trường THCS Nguyễn Nghiêm đã có những bước đi chiến lược hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, trường đã đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2012 và năm 2023, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013, đặc biệt ngày 22/11/2023 trường vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1453/QĐ-TTg.

Để tôn vinh sự tận tâm của các thể hệ nhà giáo, ghi lại dấu ấn lớn về sự đóng góp của các thể hệ thầy và trò, nhà trường sẽ tổ chức trọng thể **Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 04/9/2024.**

Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ là một sự kiện lớn, không chỉ có ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường THCS Nguyễn Nghiêm, đối với các thể hệ cán bộ, thầy cô giáo, học sinh nhà trường mà còn có ý nghĩa đối với xã hội. Đây là dịp để tôn vinh nghề dạy học, là dịp để tình thầy trò, đồng nghiệp, bằng hữu được thêm gắn kết và phát huy theo truyền thống cao quý “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam.

Trong dịp Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, trường dự định sẽ phát hành kỷ yếu “Trường THCS Nguyễn Nghiêm - 66 năm xây dựng và phát triển”, tổ chức các chuỗi hoạt động liên hoan văn nghệ, giao lưu gặp gỡ các thể hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh,... của nhà trường.

Để Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ của trường THCS Nguyễn Nghiêm thành công tốt đẹp, trường mong nhận được sự quan tâm, đóng góp về tinh thần và vật chất của các thể hệ thầy cô, học sinh đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền đất nước.

Lời hồi âm, đóng góp ý kiến và những thông tin cần thiết xin gửi về địa chỉ của Ban tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ của trường trước ngày 30/7/2024, liên hệ:

- Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nga - Hiệu trưởng; điện thoại: 0935527636;
- Cô giáo Vũ Thị Cẩm Nhung - Phó hiệu trưởng; điện thoại: 0947736768;
- Cô giáo Ngô Thị Phương Thảo - Phó hiệu trưởng; điện thoại: 0358220324.

Mọi đóng góp về vật chất, quý vị gửi về tài khoản của trường THCS Nguyễn Nghiêm với số tài khoản 570280701009 tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Quảng Ngãi.

Các khoản đóng góp của quý vị sẽ được thông báo và cập nhật trên website của nhà trường tại địa chỉ: c2nguyennghiemtp.quangngai.edu.vn

Nhà trường trân trọng cảm ơn và xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, thành đạt!

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 4 năm 2024
TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG
TRUNG HỌC CƠ SỞ
NGUYỄN NGHIÊM
NGUYỄN THỊ HỒNG NGA

Nguyễn Thị Hồng Nga